



อบต.นายางหลัก  
 เลขที่รับ ๑๒๒/๒๕๖๗  
 วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗  
 เวลา ๑๑.๕๗

ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ว ๓๑๖๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) แล้วพบว่า มีฐานข้อมูลของนักเรียนหรือเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแจ้งสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนหรือเด็กเล็กที่มีการย้ายเข้าหรือออกจากสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หรือไม่ หากพบว่านักเรียนหรือเด็กเล็กไม่มีตัวตนในสถานศึกษา หรือยังมีข้อมูลอยู่ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ให้นำข้อมูลออกหรือเพิ่มข้อมูลดังกล่าวในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ทั้งนี้ การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นไปเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) แก้ไขเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยไม่ต้องยืนยันข้อมูล ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังคงใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิให้พิจารณาดำเนินการด้วยเช่นเดียวกัน

เรียน นายก อบต.นายางหลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

- สำนักปลัด  กองช่าง  กองคลัง
- กองสวัสดิการสังคม  กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข
- อื่นๆ.....

จังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่น (เคนเหลื่อม)  
 นักบริหารระดับสูงชำนาญการ รักษาการแทน  
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
 กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
 โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๘๒ ๒๒๐๓

(นายอนันตเดช โชตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

นายบุญฤทธิ์ คำโค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวุฒิไกร มิวขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางหลัก

๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗

Oh  
saraban

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ  
เลขที่ 653  
ลงวันที่ 14 มี.ค. 2568  
เวลา



ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๕๕  
ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๐๙๔ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) แล้ว พบว่า มีฐานข้อมูลของนักเรียนหรือเด็กเล็กที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน โดยจะดำเนินการเปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแจ้งสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบนักเรียนหรือเด็กเล็กว่ามีกรายเข้าหรือออกจากสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) หรือไม่ หากพบว่านักเรียนหรือเด็กเล็กไม่มีตัวตนในสถานศึกษา หรือยังมีข้อมูลอยู่ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)ให้นำข้อมูลออกหรือเพิ่มข้อมูลดังกล่าวในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ทั้งนี้ การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นไปเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) แก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องยืนยันข้อมูล ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะยังคงใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๕  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th  
ผู้ประสานงาน : นางสาวดารารัตน์ นาคบำรุง โทร.๐๖๓ ๒๗๑ ๕๔๑๑